

Child Welfare Continuing Child Care (Phúc Lợi Trẻ Em Tiếp Tục Chăm Sóc Trẻ, CWCCC)

Câu Hỏi Thường Gặp dành cho Cha Mẹ và Người Giám Hộ



Child Welfare Continuing Child Care (Phúc Lợi Trẻ Em Tiếp Tục Chăm Sóc Trẻ, CWCCC) là gì?

CWCCC là một chương trình trợ cấp chăm sóc trẻ em thông qua chương trình Working Connections Child Care (Kết Nối Làm Việc Chăm Sóc Trẻ Em) của Washington. CWCCC cung cấp 12 tháng chăm sóc trẻ em. Cha Mẹ hoặc Người giám hộ không cần phải tham gia "hoạt động được phê duyệt" và không cần đáp ứng bất kỳ yêu cầu về thu nhập nào. Không có khoản đồng thanh toán hàng tháng trong 12 tháng.

Làm thế nào để tôi được nhận CWCCC?

Nhân viên phụ trách hồ sơ của quý vị thực hiện việc giới thiệu khi được quý vị cho phép. Sau khi nhân viên phụ trách hồ sơ của quý vị gửi giấy giới thiệu, quý vị phải hoàn thành giấy giới thiệu bằng cách gọi đến Kết Nối Làm Việc theo số 1-844-626-8687. Thời gian chăm sóc trẻ 12 tháng bắt đầu từ ngày quý vị hoàn thành giấy giới thiệu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không gọi cho Kết Nối Làm Việc trước khi con tôi bắt đầu gửi con đi nhà trẻ?

Các khoản thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ của quý vị sẽ bắt đầu khi quý vị hoàn thành việc giới thiệu dịch vụ chăm sóc trẻ. CWCCC không thể thanh toán chi phí chăm sóc trẻ trước khi quá trình giới thiệu của quý vị được hoàn tất. Nếu quý vị không gọi cho Kết Nối Làm Việc để hoàn thành việc giới thiệu của mình và gửi con đi nhà trẻ, quý vị sẽ phải trả tiền cho thời gian chúng đi học.

Nhân viên phụ trách hồ sơ của tôi đã giới thiệu CWCCC nhưng vào thời điểm đó tôi chưa cần dịch vụ chăm sóc trẻ hoặc thuộc danh sách chờ; tuy nhiên, tôi đã sẵn sàng để bắt đầu ngay bây giờ. Tôi nên làm gì?

Quý vị có sáu tháng kể từ khi trường hợp của mình kết thúc để hoàn tất việc giới thiệu CWCCC. Nếu quá sáu tháng, quý vị không còn đủ điều kiện tham gia CWCCC nữa nhưng quý vị có thể đủ điều kiện tham gia một chương trình khác. Để tìm hiểu, vui lòng gọi Kết Nối Làm Việc theo số 1-844-626-8687.

Những loại hình chăm sóc trẻ em được cho phép là gì?

Tất cả các trung tâm chăm sóc trẻ em hoặc nhà ở gia đình được cấp phép ở Washington hoặc nội trú thuộc các thành phố ở Idaho hoặc Oregon chấp nhận thanh toán trợ cấp. Family, Friends, and Neighbor Care (Chăm Sóc Gia Đình, Bạn Bè và Hàng Xóm, FFN) không đủ điều kiện tham gia CWCCC; tuy nhiên, quý vị có thể tiếp cận bằng cách gọi Kết Nối Làm Việc theo số 1-844-626-8687.

Nếu tôi vẫn cần chăm sóc trẻ sau 12 tháng thì sao?

Quý vị sẽ nhận được một lá thư từ Kết Nối Làm Việc yêu cầu quý vị nộp đơn lại. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin và sẽ được đánh giá để xác định về tính đủ điều kiện để tham gia chương trình khác hay không. Để tìm hiểu thêm về những yêu cầu này, vui lòng truy cập www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/getting-help/wccc.

Tôi đang nhận/thiết lập quyền giám hộ với một trẻ thuộc hệ thống phúc lợi trẻ em. Tôi có đủ điều kiện không?

Chương trình CWCCC chỉ dành cho cha mẹ hoặc người giám hộ có hồ sơ phúc lợi trẻ em DCYF. Quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ chăm sóc trẻ em khác. Vui lòng kiểm tra với nhân viên phụ trách hồ sơ của quý vị về các nguồn lực có thể có.

DCYF không phân biệt đối xử đồng thời cung cấp quyền truy cập bình đẳng vào các chương trình và dịch vụ của mình cho tất cả mọi người bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh hoặc sự khuyết tật của bất kỳ thể chất, giác quan nào, hoặc thiếu năng trí tuệ.

Nếu quý vị muốn nhận bản sao miễn phí của tài liệu này ở định dạng hoặc ngôn ngữ thay thế, vui lòng liên hệ với ban DCYF Constituent Relations (Quan Hệ Ủy Thắc của DCYF) qua số 1-800-723-4831 hoặc email communications@dcyf.wa.gov.

DCYF PUBLICATION CWP_0066 VI (06-2023) Vietnamese



Washington State Department of
CHILDREN, YOUTH & FAMILIES